

ข่าวเลขที่ 128

30 กันยายน 2565

พาณิชย์จับตาสถานการณ์ราคาผักเริ่มปรับลดลง พร้อมดันอาหารเจ...เริ่มต้น 30 บาท ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีพายุโนรูกำลังมีอิทธิพลในประเทศไทย และทำให้เกิดฝนตกหนักซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูกสินค้าเกษตรในหลายพื้นที่ กรมการค้าภายในจึงได้ติดตามประเมินสถานการณ์ปริมาณและราคาผักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ผักอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับว่าหากพบว่าแหล่งผลิตใดมีปริมาณหรือราคาที่เปลี่ยนแปลง ให้รีบแจ้งมายังกรมการค้าภายในโดยด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการเชื่อมโยงแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรและผู้บริโภค

ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลกินเจ ที่ประชาชนมีความต้องการบริโภคผักเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ จึงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ได้ลงพื้นที่ตลาดมีนบุรี ตลาดถนนมมิตร และในวันนี้ (30 กันยายน 2565) ได้ลงพื้นที่ตลาดบางขุนศรี และตลาดเสรีย พุด มาร์เกต กรุงเทพฯ พบว่า ปริมาณผักมีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ส่วนราคาผักส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว เช่น กะหล่ำปลี ฟักเขียวอ่อน ถั่วฝักยาว แตงกวา และในวันนี้ราคาผักหลายชนิดเริ่มปรับลดลง เช่น ขึ้นฉ่าย ผักชี กระเทียม ผักกาดหอม ผักบุ้งจีน พริกชี้ฟ้า

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ โดยตลาดมีนบุรี ตลาดถนนมมิตร ตลาดบางขุนศรี และตลาดเสรีย พุด มาร์เกต ได้เข้าร่วมโครงการ "พาณิชย์ลดราคา!...ลดราคาเทศกาลกินเจ" ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 (ระยะเวลา 10 วัน) ที่กรมการค้าภายในได้ร่วมกับตลาดสด 101 ตลาด ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 448 ร้านค้า จัดให้มีเมนูอาหารปรุงสุก ในราคาประหยัด 30-35 บาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งและสร้างทางเลือกให้กับประชาชน เนื่องจากประชาชนมีแนวโน้มหันมาซื้ออาหารปรุงสุกมากขึ้นกว่าปีก่อน โดยจากการติดตามพบว่า ประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้ออาหารปรุงสุกมากขึ้น เช่น ผัดเส้นหมี่เจ ลาบเจ ปลาเค็มเจ ขาเห็ดทอดเจ กาน่าฉ่าย หัวไชเท้าทอดเจ เต้าถึง บัวยอยน้ำขิง ผัดซีอิ้ว ผัดถั่วงอก ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อตลาดที่เข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th)

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในจะยังคงส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าในตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อกำกับ ดูแล ตรวจสอบปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นธรรม โดยขอเน้นย้ำถึงผู้ประกอบการร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งหากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด